



» กิจจา ศรีพฒพงษะ

## RATCHรุกเพื่อนบ้าน ลุยไฟฟ้าพลังน้ำ ตุนกำลังผลิตเพิ่ม

**ทันหุ้น** - RATCH เล็งลงทุน  
โรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เขากอง สปป.  
ลาว คาดหวัง 1-2 โครงการ กำลัง  
ผลิต 1 → → → **อ่านหน้า 8**



RATCH

(ต่อจากหน้า 1)

ไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ต่อ 1 โครงการ ชัดเจนครึ่ง  
หลังปี 2561 มองแนวโน้มไตรมาส 2/2561 รายได้-  
กำไร ปรับตัวดีขึ้น ส่วน BSR ร่วมสานต่อโครงการ  
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

นายกิจจา ศรีพฒพงษะ กรรมการผู้จัดการ  
ใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
หรือ RATCH เปิดเผยว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือ  
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย-ลาว ฉบับที่ 5 ทำให้  
บริษัทยังมีโอกาสที่จะเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า  
เพิ่มเติมอีกกว่า 3 พันเมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทยังมีความ  
สนใจโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้ำประปา  
และเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pallet) เบื้องต้น

มีความสนใจที่จะลงทุนในรูปแบบของการร่วมลงทุนกับ  
พันธมิตร ซึ่งวางเป้าหมายจะมีสัดส่วนในการถือหุ้นไม่  
น้อยกว่า 25%

โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนโครงการโรง  
ไฟฟ้าพลังงานน้ำที่เขากอง และคาดหวังว่าจะสามารถ  
เข้าลงทุนได้ 1-2 โครงการ กำลังผลิตไม่น้อยกว่า  
โครงการละ 100 เมกะวัตต์ ภายในช่วงที่เหลือของปี  
2561 ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอความชัดเจนขอสัญญา  
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า (PDA) ใน สปป.ลาว ซึ่ง  
สอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทที่มีเป้าหมาย  
ขยายกำลังผลิตให้ได้ 850 เมกะวัตต์ ในปีนี้

### ● ดิสพันธมิตร

ขณะเดียวกันบริษัทมีความสนใจและอยู่ระหว่าง  
การเจรจาร่วมกับพันธมิตรเพื่อเข้าลงทุนโครงการโรง  
ไฟฟ้าภายในประเทศออสเตรเลีย รวมถึง CLMV ซึ่ง  
มีความเป็นไปได้ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล  
อัดเม็ด พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม โดยยัง  
มองเห็นความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากทั้ง  
ประเทศลูกค้าหลักอย่างจีน เกาหลี และญี่ปุ่น คาดว่า  
จะเห็นความชัดเจนในระยะถัดไป

ส่วนการลงทุนในประเทศจะมุ่งเน้นที่โครงการ  
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
กับไฟฟ้า ขณะที่ต่างประเทศมุ่งเน้นที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า  
ทั้งโครงการประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงาน  
ทดแทน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลัง  
งานอื่นๆ โดยบริษัทได้เตรียมเงินเพื่อรองรับการลงทุน  
ใหม่ไว้ราว 1.5 หมื่นล้านบาท

### ● สอง Q2 พันตัว

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส  
2/2561 บริษัทเชื่อว่ารายได้และกำไรจะมีการปรับ

ตัวในทิศทางที่ดีขึ้น จากการคุมเข้มด้านการบริหาร  
ต้นทุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ  
ติดตามโรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างให้สามารถเดินเครื่อง  
เชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามกำหนดเป้าหมายที่วางไว้  
โดยปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายกำลังผลิตเชิงพาณิชย์จะ  
เพิ่มเป็น 6847 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตที่  
6624.5 เมกะวัตต์ ซึ่งปลายปีนี้คาดว่าจะสามารถ COD  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mt. Emerald กำลัง  
ผลิตเทียบเท่า 180 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า  
พลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville กำลังผลิตเทียบเท่า  
42.5 เมกะวัตต์ ในช่วงไตรมาส 4/2561 จะเข้ามาช่วย  
สนับสนุนการรับลูกค้าและรายได้ที่มากขึ้น

### ● พร้อมร่วทุน BSR

ส่วนประเด็นการร่วมลงทุนในกลุ่ม BSR ซึ่ง  
ประกอบด้วย BTS (ถือหุ้นใหญ่ 75%) บริษัท  
ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  
(มหาชน) หรือ STEC และ RATCH เป็นต้น ที่จะ  
เข้าประมูลโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3  
สนามบิน (สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-อุตะมา) ยังคงต้องรอดูเงื่อนไข  
การเข้าประมูล (TOR) ก่อน และน่าจะเจรจาแล้วเสร็จ  
ก่อนที่จะยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูล

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอ TOR ออกมาเป็นรูป  
ธรรมเสียดก่อนว่ารายละเอียดกำหนดอย่างไรบ้าง และ  
คาดว่าคงใช้เวลาราว 1-2 เดือนที่จะรวมกลุ่มเข้ายื่น  
ประมูล หรือพิจารณาว่าจะเข้าหรือไม่เข้าร่วมประมูล  
โครงการนี้หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วมีความเหมาะสม  
คาดว่าโครงการจะสร้างผลตอบแทนที่ดีบริษัทก็  
พร้อมที่จะลงทุน 🌟